



กรมอนามัย

บันทึกข้อความ

สน.ผอ.อผศ.รับที่ ๒๗๕
๗๑ / ค.ก. / ๕๔
๑๕.๑๐.๖๕

แผนกสารบรรณและธุรการ กค.สสจ.
เลขรับ ๒๘๕
วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๔
เวลา ๑๕.๑๐

ส่วนราชการ ผน.ผอ.ผศ. (กผว.ผน.ผ. โทร ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๑๘๖)

ที่ อผศ ๕๑๐๓/๒๗๕๔ วันที่ ๗๑ ส.ค. ๕๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียววาคความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่ทหารผ่านศึก

นอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ ๗ ส.ค. ๕๔ ท้ายหนังสือ คณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียววาคความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ ต่วนมาก ที่ อผศ ๕๑๐๖/๑๐๘๑ ลง ๖ ส.ค. ๕๔ ให้ ผน.ผ. ดำเนินการจัดประชุมเหล่าทัพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้สิทธิด้านการสงเคราะห์ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนสมาคมทหารผ่านศึกของแต่ละจังหวัด (ถ้ามี) หรือผู้แทนทหารผ่านศึก โดยให้ ผศ. เป็นผู้คัดเลือก ผศ. ละ ๒ คน นั้น

๒. ผน.ผ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ กำหนดการประชุมปรึกษาหารือเบื้องต้น ใน ๗ ก.ย. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหมายเลข ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕ โดยเรียนเชิญ รอง ผอ.อผศ. เป็นประธาน ในการประชุม ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายบริหาร), ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายกิจการพิเศษ), หน.นขต.อผศ., หัวหน้า หน่วยงานกิจการพิเศษ, ผู้แทนเครือข่ายทหารผ่านศึก ผศ. ละ ๒ คน เข้าร่วมประชุม

๒.๒ กำหนดการสัมมนา ใน ๘ ก.ย. ๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสโมสร ทบ. (ถนนวิภาวดีรังสิต) โดยเรียนเชิญ รอง ผอ.อผศ. เป็นประธานในการประชุม ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายบริหาร), ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายกิจการพิเศษ), หน.นขต.อผศ., หัวหน้าหน่วยงานกิจการพิเศษ, ผู้แทนทหารผ่านศึก โดยคัดเลือกจากทหารผ่านศึกที่เป็นผู้แทน ผศ. ที่มาประชุมทั้งหมดในข้อ ๒.๑ จำนวน ๓ คน ผู้แทน สป., ผู้แทน บก.ทท., ผู้แทนเหล่าทัพ, ผู้แทน สตช., ผู้แทนสำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เข้าร่วมสัมมนา

๒.๓ มีหนังสือถึง สป., บก.ทท., เหล่าทัพ, สตช., สำนักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรียนเชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมสัมมนา

๒.๔ ผปช. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทนให้แก่ทหารผ่านศึก และ รอง หส.ผศ. ค่าสถานที่จัดการ สัมมนา ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าของที่ระลึกสำหรับมอบให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดประชุมและสัมมนา

๒.๕ ผกบ. รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน พร้อม พนักงานบริการ สำหรับการประชุมในข้อ ๒.๑ และจัดยานพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมประชุม

๒.๖ ผสส. จัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการบรรยาย และเป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมและสัมมนา ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒

๒.๗ ผศ. จัดหาเครือข่ายทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๒, ๓, ๔ และผู้ถือบัตรครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมประชุม ฯ ใน ๗ - ๘ ก.ย. ๕๘ โดยให้ รอง หส.ผศ. กำกับดูแลทหารผ่านศึกอย่างใกล้ชิด

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณานุมัติและลงนามในหนังสือตามข้อ ๒



(นายจระพงษ์ กาญจนภา)
ผอ.ผนผ.

- ลงมติ/ข้อ ๒
- ลงนามแล้ว

พล.อ.

ผอ.อผศ.

๙ / ก.ย. / ๕๘

พล.ท.

รอง ผอ.อผศ.

๙ / ก.ย. / ๕๘

พนาย

ผช.ผอ.อผศ.(ฝ่ายบริหาร)

๙ / ก.ย. / ๕๘

ระเบียบวาระการประชุม
การพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนฯ
ในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๕ ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๕

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
- ๒.๑ เรื่อง การพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่
ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ
- ๒.๒ เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

เรื่อง การพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ
บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ

รายละเอียด

ตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ได้พิจารณาข้อร้องเรียนตามที่นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการหาแนวทางช่วยเหลือทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ โดยขอความช่วยเหลือในลักษณะของการเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียว เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อราย ซึ่ง อผศ. ได้ร่วมประชุมและชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ ๑ ทั้งในด้านสวัสดิการที่เป็นลักษณะของตัวเงินและด้านสวัสดิการที่ไม่เป็นในลักษณะของตัวเงิน พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลของการจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในอดีตของรัฐบาลที่ผ่าน ๆ มา โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการพิจารณา รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปยังนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ และส่งให้ รมว.กท. และ อผศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลส. โดยคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการ โดยมี ผช.ผอ.อผศ. (ฝ่ายบริหาร) เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ได้ประชุมเมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๕๘ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่าการร้องขอของสมาคมฯ ไม่ได้อยู่ในกรอบภารกิจของ อผศ. แต่ยินดีที่จะประสานทหารผ่านศึกฯ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

ดังนั้น การจัดประชุมสัมมนาพิจารณาทิศทางช่วยเหลือเงินเยียวยาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากรอบและแนวทางในการช่วยเหลือเงินเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียวแก่ทหารผ่านศึกฯ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทหารผ่านศึกเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

สรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนของ ร้อยเอก วรรณโณ กริมละ นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย กรณีขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ โดยขอความช่วยเหลือในลักษณะของการเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียว เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อราย

ด้วยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเรื่องร้องเรียนของสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย กรณีขอความอนุเคราะห์ในการหาแนวทางการช่วยเหลือทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ โดยขอความช่วยเหลือในลักษณะของการเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียว เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ต่อราย และในคราวประชุมคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติมอบหมายให้ คณะอนุกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ เป็นผู้พิจารณา เรื่องร้องเรียนดังกล่าว

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว โดยเห็นว่า ที่ผ่านมาสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยได้เสนอเรื่องร้องเรียนมายังสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆ ต่อเนื่องหลายครั้ง ทั้งนี้ สาระสำคัญในการร้องเรียนเป็นเรื่องการขอความอนุเคราะห์ แก้อียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนจากการครองชีพ โดยการขอปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการสงเคราะห์ ด้านสวัสดิการเป็นตัวเงิน ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ชื่อว่า “อผศ.” จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๓๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีฐานะเป็นองค์กรของรัฐเพื่อการกุศล มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรบ รวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก ตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๒ และข้อบังคับสภาทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกนอกประจำการ พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนั้น คณะอนุกรรมการจึงได้เชิญ ผอ.อผศ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน

ซึ่งในการพิจารณากรณีดังกล่าวที่ประชุมได้มีประเด็นการพิจารณา ดังนี้

๑. อผศ. ได้รับทราบปัญหาข้อร้องเรียนของนายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย บ้างหรือไม่ มีการร้องเรียนไปยัง อผศ. เพื่อต้องการการเยียวยาช่วยเหลือแล้วกี่ครั้ง มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยาความเดือดร้อนใดๆ ให้ทหารผ่านศึกพิการไปแล้วบ้าง

นางวรินทร์พร คล่องการยนต์ รองผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ ได้ชี้แจงว่า การร้องขอความอนุเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย ไม่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่ อผศ. โดยตรง แต่ได้ยื่นหนังสือกราบเรียน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ต่อมาสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานปลัดกระทรวง
 กลาโหมพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ส่งเรื่องต่อมายัง อผศ. เพื่อพิจารณา
 ดำเนินการ ซึ่ง อผศ. ได้พิจารณาเสนอความเห็นเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ ว่า กรณีนายกสมาคมทหารผ่านศึก
 พิกุลแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ให้เยียวยาช่วยเหลือทหารผ่านศึกพิกุล บัตรชั้นที่ ๑ ในลักษณะของ
 การเยียวยาความเดือดร้อนครั้งเดียวเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อราย นั้น **มีได้อยู่ในกรอบภารกิจของ อผศ.
 ตามที่ข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหาร
 นอกประจำการ พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้** แต่อย่างไรก็ดี อผศ. พิจารณาเพิ่มเติมว่า กรณีที่
 นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิกุลแห่งประเทศไทย ร้องขอมาในครั้งนี้ สมควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยา แต่เนื่องจาก
 ปัจจุบัน อผศ. มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดและได้ให้การดูแลสงเคราะห์สวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ทหารผ่านศึก
 ทุกประเภท จำนวนกว่า ๖๐๐,๐๐๐ ราย จึงเห็นควรเสนอรัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ
 เยียวยาให้แก่ทหารผ่านศึกพิกุลทุกพลภาพ บัตรชั้นที่ ๑ ซึ่งกรณีดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาดำเนินการของ
 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีต่อไป

**๒. ปัจจุบันทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ ได้รับการสงเคราะห์
 จาก อผศ. ในรูปแบบใดบ้าง มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ อย่างไร**

จากการให้ข้อมูลของผู้แทน อผศ. ทำให้ได้รับทราบว่า การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยเฉพาะ
 ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ นั้น (ข้อมูล ณ ๒๕ มี.ค. ๕๘) อผศ. ได้ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทุกประเภท
 ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ราย ได้แก่ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ บัตรชั้นที่ ๔
 และครอบครัวทหารผ่านศึก ในจำนวนดังกล่าวนี้ เป็นทหารผ่านศึกพิกุลทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ คือ
 ทหารผ่านศึคนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑ จำนวน ๓,๒๒๕ ราย บัตรชั้นที่ ๒ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย
 บัตรชั้นที่ ๔ มีจำนวนมากที่สุด ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ราย นอกจากนี้ อผศ. ยังได้ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 นอกประจำการ และทหารผ่านศึคนอกประจำการ ทุกชั้นบัตร ตลอดจนครอบครัว เพิ่มเติมจากทางราชการ
 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทั้งด้านบริการและการสงเคราะห์เป็นตัวเงิน ในด้านการสวัสดิการ โดยสงเคราะห์ช่วยเหลือ
 บำบัดทุกข์บำรุงสุข สงเคราะห์ด้านการศึกษา การกุศลต่าง ๆ หลายประเภท ทั้งด้านการเกษตร จัดทำกิน
 การอาชีพ การสวัสดิการ และการรักษาพยาบาล อีกทั้งการให้สินเชื่อโดยการให้กู้ยืมเงิน หรือการส่งเสริมสิทธิ
 และเกียรติ โดยเป็นไปตามข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึกและระเบียบที่กำหนด^๑ โดยเป็นการช่วยเหลือตามความ
 จำเป็นเหมาะสมตามชั้นบัตร ซึ่งถือเป็นบำเหน็จตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑
 จะได้รับสิทธิการสงเคราะห์จาก อผศ. ที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

^๑ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๒ และข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึคนอกประจำการ พ.ศ. ๒๕๒๒

สิทธิที่ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
(ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๑)^๒

ลำดับ	รายการสิทธิที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ได้รับ
๑	<p>๑.๑ เงินเลี้ยงชีพรายเดือน</p> <p>๑.๑.๑ ผู้ที่ได้รับบำนาญพิเศษ</p> <p>๑.๑.๒ ผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญพิเศษ</p> <p>๑.๑.๓ ผู้ที่ไม่ได้รับบำนาญพิเศษ แต่ได้รับบำนาญปกติและเงินช่วยค่าครองชีพ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญรวมกัน ไม่ถึงเดือนละ ๗,๗๕๐ บาท ให้ได้รับจนครบ</p> <p>๑.๒ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ ให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพขนาดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือดำรงชีพตามระเบียบ บ.ท.ช.</p> <p>๑.๓ เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติ เป็นรายเดือน</p>	<p>เดือนละ ๕,๕๗๐ บาท</p> <p>เดือนละ ๗,๗๕๐ บาท</p> <p>เดือนละ ๗,๗๕๐ บาท</p> <p>เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท</p>
๒.	<p>๒.๑ ค่าการศึกษา ให้แก่ ทหารผ่านศึก สามีหรือภรรยา และบุตร (บุตรไม่เกิน ๕ คน)</p> <p>๒.๒ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ให้แก่ ทหารผ่านศึก และบุตร (พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ อผศ. กำหนด)</p>	<p>จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง เท่าที่จ่ายจริง หรือตามที่เห็นสมควร จนจบปริญญาตรีในประเทศ</p> <p>ทหารผ่านศึก ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>บุตร ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p>
๓.	<p>การรักษาพยาบาล</p> <p>- กรณีรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก</p> <p>ผู้ป่วยในห้องสามัญ</p> <p>ผู้ป่วยในห้องพิเศษ</p> <p>- กรณีรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งของราชการหรือเอกชน (นำเอกสารการรักษาเบิกค่ารักษาที่ อผศ.)</p>	<p>- ไม่เสียค่าใช้จ่าย</p> <p>- ลดค่าห้องร้อยละ ๕๐</p> <p>- ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัวต่อปี</p>

^๒ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๓๒ และข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึกว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารผ่านศึกนอกประจำการ พ.ศ.๒๕๒๒

นอกจากการสงเคราะห์ที่เป็นตัวเงินแล้ว ทหารผ่านศึกพิการฯ ยังได้รับการสงเคราะห์ในด้านอื่นๆ ตามระเบียบและข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึกฯ ที่ผ่านมา อผศ. ได้ให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑๖ รายการ เป็นจำนวนเงินรวม ๔๐๖,๐๕๑,๐๐๑.๔๙ บาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางแสดงรายการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ ๑ กรณีพิการทุพพลภาพหรือพิการ
งบประมาณประจำปี ๒๕๕๗^๓

ลำดับ	รายการสงเคราะห์	จำนวนราย	จำนวนเงิน	แหล่งเงินที่ใช้	หมายเหตุ
๑	เงินเลี้ยงชีพพิเศษ	๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	
๒	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	๒๐๕	๒,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	
๓	เงินเชิดชูเกียรติ	๑๐๕	๕,๗๑๑,๙๘๙.๒๔	เงินงบประมาณ	
๔	เงินชดเชยส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าของทหารผ่านศึก	๕๕,๓๔๘	๓๙,๓๓๑,๑๙๗.๒๓	เงินงบประมาณ	เป็นจำนวนรวมผู้มีสิทธิได้รับส่วนลดหย่อนตามมติ ครม.
๕	เงินช่วยเหลือแก่ทายาท	๔๒	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	
๖	เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน	๓,๐๓๘	๑๓๓,๐๒๙,๐๕๓.๖๒	เงินงบประมาณ	
๗	เงินเลี้ยงชีพรายเดือน บัตรชั้นที่ ๑	๓,๐๖๔	๑๘๗,๗๐๒,๔๖๖.๐๒	เงินงบประมาณ	
๘	ค่าประสปภยพิบัติ	๔๕	๑๐๐,๘๙๓.๐๐	เงินงบประมาณ	
๙	ค่าทำศพ	๘๓	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	
๑๐	เงินช่วยเหลือครั้งคราว	๒,๑๔๓	๑,๐๗๐,๑๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	
๑๑	ค่ารักษาพยาบาล	๒,๒๘๑	๒,๒๒๗,๗๐๘.๖๕	เงินงบประมาณ	
๑๒	ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา	๓,๒๙๙	๒๔,๔๘๙,๗๙๔.๒๕	เงินงบประมาณ	
๑๓	ให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา ระดับปริญญาโท	๔๐	๑,๖๐๕,๙๕๐.๐๐	เงินงบประมาณ	
๑๔	ค่านันทนาการทหารผ่านศึกพิการ ทุพพลภาพ	๙๙	๓๐๐,๔๓๐.๐๐	เงินงบประมาณ	
๑๕	ค่าไฟฟ้าส่วนกลางอาคาร สงเคราะห์ หมู่บ้านทหารผ่านศึก	-	๕๕๕,๖๔๕.๐๐	เงินงบประมาณ	

^๓ เอกสารประกอบการชี้แจงของผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการเงินการคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการสงเคราะห์	จำนวนราย	จำนวนเงิน	แหล่งเงินที่ใช้	หมายเหตุ
๑๖	ค่าน้ำประปาของทหารผ่านศึก ที่พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์ฯ	-	๗๑๖,๗๗๔.๔๘	เงินงบประมาณ	
		รวม	๔๐๖,๐๕๑,๐๐๑.๔๙		

๓. สำหรับประเด็นสืบเนื่องมาจากรัฐบาลในอดีตได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย รายละเอียด ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งได้รับจัดสรรพื้นที่ทำกิน ทำให้ทหารผ่านศึกพิจารณาพิการทูลเกล้าฯ คิดว่าพวกเขาเป็นข้าราชการไทย ทำหน้าที่ปกป้องพื้นแผ่นดินไทย จนเป็นสาเหตุให้ร่างกายพิการทูลเกล้าฯ ควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นเดียวกับที่รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือผู้พัฒนาชาติไทย เป็นผลพวงจากนโยบาย “การเมืองนำการทหาร” ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๖/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๓ เรื่อง นโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยุติสงครามประชาชน หรือการสู้รบของคนในชาติระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) กับรัฐบาลไทย เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและกองกำลังของ พคท. เข้ามอบตัว เป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเป็นผลให้ไฟสงครามกลางเมืองมอดดับลง รัฐบาลสามารถทุ่มเทกำลังที่มีอยู่ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยมีการช่วยเหลือ รวม ๓ ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ ๑ เป็นการดำเนินการก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ช่วยเหลือโดยการจัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ครั้งที่ ๒ เป็นการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐๐/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ช่วยเหลือ ผรท. พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๙ จังหวัด และพื้นที่ภาคกลางรวม ๒ จังหวัด โดยเป็นการช่วยเหลือตามฐานะ เป็นรายบุคคล รายละเอียด ๕๐,๐๐๐ - ๑๒๕,๐๐๐ และครั้งที่ ๓ เป็นการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยเป็นการช่วยเหลือเงินค่าประกอบอาชีพรายละ ๒๒๕,๐๐๐ บาท ซึ่งทุกกรณีดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือเฉพาะราย โดยไม่มีผลต่อเนื่อง ภายใต้งบประมาณที่ค่อนข้างเข้มงวด และไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม เหมือนเช่นทหารผ่านศึกได้รับ ซึ่ง อผศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้การช่วยเหลือเยียวยาทหารผ่านศึกฯ บัตรชั้นที่ ๑ รายละเอียด ๓๐๐,๐๐๐ บาทตามที่ร้องขอ ก็จะต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาทหารผ่านศึกในทุกชั้นบัตรในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งครอบครัวทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตที่ได้รับการสงเคราะห์จาก อผศ. อีกประมาณ ๑๒,๖๐๐ ราย ซึ่งต้องใช้งบประมาณในวงเงินที่สูงมาก อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกพบว่า ทหารผ่านศึกที่ปฏิบัติหน้าที่จนพิการทูลเกล้าฯ หลังจากพ้นสถานะของการรับราชการ จนกระทั่งเสียชีวิต จะได้รับการดูแลและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวในด้านต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีพ จากหน่วยงาน (กองทัพ) ที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด รัฐบาล และ อผศ. ในหลายลักษณะตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนายทหาร ๑ นาย ปฏิบัติหน้าที่จนร่างกายพิการทูลเกล้าฯ หรือพิการ จะได้รับการดูแลดังนี้

